
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
   วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น ๒  
อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม 
๑.๑ กระทู้ถามสด 

      ๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ 
ข่าวปลอม ซึ่งสร้างความแตกแยกเกลียดชังในสังคม โดย นางสาวพรรณิการ์  วานิช สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม     

     สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศให้การตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ เป็นหนึ่ง 
ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีความคืบหน้าล่าสุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าต้องหามาตรการและแนวทางในการจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  
ที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียผ่านศูนย์ศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ โดยได้หารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ต่าง ๆ ซึ่งมาตรการต่อต้านข่าวปลอมเป็นเรื่องส าคัญกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญเนื่องจากข่าวปลอม 
มีส่วนอย่างมากในการเพ่ิมความแตกแยกเกลียดชังในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุ
ลอบวางระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯ ขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมารุนแรง
ขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการของศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ที่รัฐบาลก าลังจัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยปราศจาก
อคติ ป้องปรามการเผยแพร่ข่าวปลอมอย่างได้ผล สภาผู้แทนราษฎรควรท าหน้าที่ตรวจสอบและสอบถาม
รายละเอียดการด าเนินงานของศูนย์ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเป็นการด่วน เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการท างานของศูนย์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมได้รับทราบโดยทั่วกัน  

     นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตอบกระทู้ว่า สื่อโซเชียลมีเดียมีทั้งความจริงและไม่จริง ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับ
ประชาชนเป็นอย่างมาก ส าหรับ เหตุการณ์ ระเบิดที่ เกิดขึ้นและมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอม นั้น  
โฆษกกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ชี้แจงเหตุการณ์อย่างละเอียด  
และกระทรวงฯ ได้ด าเนินการกับบุคคลที่ปล่อยข่าวปลอมไปแล้ว ๔ ราย โดยขณะนี้กระทรวงฯได้มีแนวคิด 
ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลไซเบอร์ เพราะมีความจ าเป็นต่อสังคม แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือเผยแพร่ ดูแล และป้องกันข่าวปลอมไม่ให้มีการใส่ร้ายจนท าให้มีผู้ได้รับผลกระทบ ส่วนการด าเนินการ 
กับผู้โพสต์หรือแชร์ข่าวปลอมใส่ร้ายบุคคลอ่ืนให้ได้รับความเสียหายนั้น ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบุไว้ชัดเจนว่าการด าเนินคดีและด าเนินการใด ๆ นั้น จะต้องกระทบต่อสังคม
โดยรวมไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลหรือส่วนตัว และการด าเนินคดีทางกฎหมายของ น.ส.พรรณิการ์ ต่อคู่กรณี  
ในทางกฎหมายถือว่าถูกต้องแล้ว เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคล ทั้งนี ้กระทรวงฯ ไม่มีอ านาจ 
 



 
       - ๒  
 
จะไปริดรอนสิทธิ์ของใคร ท าได้เพียงรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องศาล พร้อมกันนี้ ได้ยืนยันว่ากระทรวงฯ 
ด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามกรอบของกฎหมายและเป็นไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน    

          ๑ .๑ .๒  กระทู้ ถ าม เรื่ อง ขอทราบความคื บหน้ าการแก้ปัญ หา 
ความแห้งแล้งและน้ าท่วม โดย นายสุทิน  คลังแสง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

     ด้วยปรากฏว่าเกิดปัญหาความแห้งแล้งแผ่ขยายบริเวณเป็นวงกว้าง 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางบางส่วน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาคเกษตร และท าให้
ประชาชนขาดแคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค ซึ่งปัญหาดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เคยหยิบยกขึ้นมา
ซักถามและรัฐบาลได้รับว่าจะไปด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แต่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าปัญหา
ดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และพบว่าขณะนี้ก าลังเกิดปัญหา
น้ าท่วมในบางพ้ืนที ่

           นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                          
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า ในปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อยเพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น และภาพรวมจนถึง 
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีน้ าในเขื่อน ๔๔๕ แห่ง ในปริมาณ ๓๖,๔๖๕ ล้านคิว ใช้ได้ ๑๒,๕๕๓ ล้านคิว  
หรือเหลือเพียงร้อยละ ๔๘ เท่านั้น ในการนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยน้ าทิ้งจากเขื่อนอย่างแน่นอน  
ส่วนเรื่องความช่วยเหลือนั้น ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเงินจ านวน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ไปยังสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิก
สหกรณ์ได้กู้และเป็นเงินชดเชยพ้ืนที่ประกาศภัยแล้ง โดยพ้ืนที่ท านาจะได้รับเงินชดเชย ๑,๑๑๓ บาทต่อไร่  
และข้าวโพด ๑,๕๐๐ ต่อไร่ อย่างไรก็ตาม ยินดีน าข้อเสนอเรื่องหลักเกณฑ์จ่ายเงินชดเชยแบบขั้นบันได  
เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกระทรวงการคลัง  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ  
และยินดีน าเรื่องโครงการผันน้ าโขง ชี มูล ไปหารือกับกรมชลประทาน 

          ๑.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาผลกระทบกรณีกลุ่มชาวประมงเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมเพื่ อก าหนดหลักเกณ ฑ์การผ่อนปรนในการประกอบอาชีพประมงพื้ นบ้ าน   
โดย นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

           การที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง พ. ศ. ๒๕๕๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้ทั่วท้องทะเลไทยนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
การประมงไทยไปสู่ระดับสากล  แต่เนื่องจากปัญหาข้อเท็จจริงในบางพ้ืนที่พบว่าสภาพระดับความลึก 
ของท้องทะเลไทยมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
และภาคใต้หลายจังหวัดประสบปัญหาไม่สามารถท าประมงพ้ืนบ้ านหาเลี้ยงครอบครัวอย่างปกติสุขได้ 
เกิดปัญหาการว่างงาน ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนตกต่ า  และปัญหาสังคมที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ง 
ที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชน ในการประกอบอาชีพการประมงพ้ืนบ้านที่สืบทอดกันมายาวนาน
หลายชั่วอายุคน ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและกระทบผลประโยชน์ 
ของประเทศชาติและประชาชน สมควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

     นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                          
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า การประมงพ้ืนบ้านคือเรือประมงขนาดเล็ก ซึ่งรัฐบาลได้ผ่อนปรนให้สามารถ
ท ามาหากินได้อย่างอิสระเสรีแต่มีข้อแม้ว่าอย่าใช้อวนพาณิชย์ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของสิ่งแวดล้อม  
และลักษณะของดิน ทั้งนี ้หากเรือประมงพ้ืนบ้านต้องการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ต้องขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป  

 
 



 
                - ๓ - 
 

   ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
           ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ าแบบถาวรตามหลักการ 
สร้างฝายทดน้ า ในต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปเชื่อมรอยต่อพื้นที่บ้านกุดค้า  
หมู่ที่  ๓  ต าบลกุดค้า อ า เภอทุ่ งฝน  อ าเภอบ้ านดุ ง จั งห วัด อุดรธานี  โดย นางอนุ รักษ์   บุญศล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
     แม่น้ าสงครามเป็นล าน้ าสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
ลักษณะทางกายภาพเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติซึ่งบริเวณตอนบนของแหล่งน้ ามีความเหมาะสมที่จะเป็นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าเพ่ือลดและบรรเทาการขาดแคลนแหล่งน้ าธรรมชาติและแก้ปัญหาภัยแล้ง  อีกทั้งยังสามารถกักเก็บ
ตะกอนเพ่ือไม่ ให้ ไหลลงสู่บริ เวณลุ่มน้ าตอนล่างซึ่ งเป็น อีกหนึ่ งวิธีการอนุรักษ์ล าน้ า  ลดการตื้นเขิน  
สร้างความยั่งยืนต่อเนื่อง ดังนั้นหากมีการสร้างฝายชะลอน้ าแบบถาวรในแม่น้ าสงครามจะเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี จึงขอสอบถามถึงการสร้างฝายชะลอน้ าแบบถาวรในแม่น้ าสงคราม 
และการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบในแม่น้ าสงครามเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
     นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                          
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า  จะมอบหมายให้กรมชลประทานลงพ้ืนที่ภายในสัปดาห์นี้  ส่วนเรื่อง 
ฝายชะลอน้ านั้น เป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้ทันที ส าหรับการก่อสร้างสะพานไม้ทดแทนของเดิมที่ มี 
สภาพเก่านั้น จะได้น าไปหารือกับกรมทางหลวงชนบท เพ่ือด าเนินการก่อสร้างต่อไป  

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ส าหรับ 
แพทย์และทันตแพทย์จบใหม่ โดย นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ตามที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ ได้มีมติ
ยกเลิกการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ส าหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์จบใหม่  ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลให้ภาครัฐขาดแคลนแพทย์และทันตแพทย์มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาล
ภาครัฐมีผู้ป่วยโรงพยาบาล ยังต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลจ านวนมาก ดังนั้นนโยบายดังกล่าว 
จะยิ่งซ้ าเติมปัญหาให้รุนแรงมากขึ้น และประชาชนเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น 

 น ายสาธิต   ปิ ตุ เตชะ  รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการกระทรวงสาธารณ สุ ข                          
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า รัฐบาลไม่ได้มีมาตรการในการยกเลิกการบรรจุบุคลากรทางการแพทย์  
แต่เป็นการพิจารณาในกรอบเวลา ๔ ปี ทั้งนี้ การรับบรรจุบุคลากรทางการสาธารณสุขนั้นจะมีคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ พิจารณาตามกรอบภารกิจหน้าที่ ความจ าเป็น และเนื้ องาน 
นอกจากนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายยกเลิกการใช้ทุนอย่างแน่นอน และได้บรรจุอัตราของบุคลากร  
ทางการแพทย์ที่ได้รับทุนครบทุกอัตรา 

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการด าเนินการ ๔ โครงการ 
เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง และพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ภาคใต้  โดย นายเจนวิทย์  ไกรสินธุ์ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง และการพัฒนา 
แหล่งน้ าในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน ๔ โครงการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง คือ ๑. การสร้าง
เขื่อนวังหีบ อ าเภอทุ่ งสง ๒. สร้างเขื่อนคลองสังข์  อ าเภอทุ่งใหญ่  ๓. คลองผันน้ าเมืองนคร จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ ๔. การสร้างประตูน้ ากั้นน้ าเค็มปากประ จังหวัดพัทลุง ซึ่งการด าเนินการทั้ง ๔ โครงการ
ก่อให้เกิดความกังวลกับประชาชนในพื้นท่ีเนื่องจากเห็นว่าการด าเนินโครงการเป็นไปอย่างรวบรัดและเร่งรีบ 
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ใช้หลักคิดในการจัดการทรัพยากรและการบริหารจัดการน้ าแบบเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ไม่ค านึงถึงความคุ้มค่า คุณค่า และประโยชน์สูงสุดที่มีต่อประชาชน รวมถึงการปฏิเสธทางเลือกใหม่ ๆ
ที่เป็นไปได้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ า อีกครั้งยั งเห็นชอบในการตั้งคณะกรรมการร่วม ๓ ฝ่าย 
ที่มีตัวแทนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็นคนกลาง ตัวแทนกรมชลประทาน และตัวแทนประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาแนวทางและข้อสรุปร่วมกัน จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าของการจัดประชุมคณะกรรมการร่วม ๓ ฝ่าย 
และมาตรการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง และการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ภาคใต้ 

นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                          
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า รัฐบาลชุดที่แล้วได้จัดประชุมเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และได้พิจารณาให้มี
คณะกรรมการร่วม ๓ ฝ่าย แต่ยังไม่มีรายละเอียดของรูปแบบคณะกรรมการว่าจะประกอบด้วยใครบ้าง 
และมีอ านาจหน้าที่อย่างไร โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ 
ในการหารือก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยจะต้องมีประชาชนเข้ามาเป็น
กรรมการด้วย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง 
และพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ภาคใต้นั้น ทางจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลในเบื้องต้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีแผนด าเนินการ 
โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะแรก ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และระยะที่ ๓  
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๐ ซึ่งการด าเนินการทุกอย่างนั้นจะต้องฟังเสียงประชาชน อย่างไรก็ตาม จะรับเรื่องดังกล่าวนี้ 
ไปปรึกษาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  ในระหว่างการถาม – ตอบกระทู้นั้น นายชวน  หลีกภัย ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในห้องประชุม 
พระจันทรา โดยกรมควบคุมมลพิษ ในวันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา มีปริมาณ ๑๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา มีปริมาณ ๑๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา มีปริมาณ  
๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงต่ ากวา่ ๓๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

  

   (๒)  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
๒.๑ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปราม

ยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นจนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว นายนิยม   
เติมศรีสุข เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ตอบชี้แจง 
    ๒.๒ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๓ เรื่อง 
           (๑) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     (๒) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) 
     (๓) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปราม  
ยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    ๒.๓ รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
และงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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    ๒.๔ รับทราบเรื่อง การขอลาออกจากต าแหน่ งสมาชิกส ภาผู้ แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ และประกาศสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ 
ของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  
    ๒.๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 
๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จ านวน ๔ คน ได้แก่ พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายมารุต  มัสยวาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังประชารัฐ และนางสาวจุฑาฑัตต  เหล่าธรรมทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรครวมพลังประชาชาติไทย 
    ที่ประชุมรับทราบ 
   (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 
 
ปิดประชุมเวลา ๒๒.๔๕ นาฬิกา 
 
 
     **************************************  

 
 
 
 
 
 
 


